
 

 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  
มติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) 

การประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งที่ 4/2564 เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม  2564   
........................................ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 

 นายภาคภูมิ ทะนุดี ผู้อ านวยการกองกลาง น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่าตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (ก.ง.ส.) 
ข้อ 11 (3) คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่ ในการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกข้อบังคับ ระเบียบ 
และประกาศของมหาวิทยาลัยที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จึงน าเรื่อง 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2564 เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.) เพ่ือพิจารณา 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. รศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ข้อมูล

เพ่ิมเติมดังนี ้
 1.1 มหาวิทยาลัยมีเจตนาจัดการศึกษาในรูปแบบเชิงพหุวัฒนธรรมเพ่ือให้โอกาสทางการศึกษา

กับนักเรียนที่อยู่ในประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษาน้อยและนักศึกษากลุ่มนี้จะ
ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 1.2 เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการนี้
จะเป็นนักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เป็นต้น ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายเช่น ค่าท่ีพักและค่าใช้จ่ายอุปโภคและบริโภค  
 1.3 ให้โอกาสแก่บุตรศิษย์เก่าได้เข้ามาศึกษาในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม 

2. นางกมลวรรณ เปรมเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อซักถามเกี่ยวกับการด าเนินการโครงการดังกล่าวจะ
มีเพียงนักศึกษา 2 กลุ่มนี้เท่านั้นใช่หรือไม่ ถ้าเกิดมีโครงการใหม่ที่นอกเหนือจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยมีแนวทาง
ในการด าเนินการอย่างไร 

3. ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีข้อซักถามว่าการออกประกาศ
เกี่ยวกับการจัดท าโครงการนี้เช่นนี้ ควรจัดท าเป็นโครงการเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือไม่  

4. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี ให้แก้ไขข้อความในประกาศดังนี้  
    4.1 เอกสารการประชุม หน้า 36 ให้แก้ไขดังนี้  
  จากเดิม  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมส าหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 
  แก้ไขเป็น  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมส าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 พ.ศ. .... 
    
 
   



 

 

4.2  เอกสารการประชุม หน้า 36 ให้แก้ไขดังนี ้
  จากเดิม  ข้อที่ 2 ระเบียบนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  แก้ไขเป็น  ข้อที่ 2 ระเบียบนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ระเบียบนี้ให้

ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
  4.3 ให้เพ่ิมเติม หมายเหตุประกอบการออกระเบียบ 
  4.4 ตอบข้อซักถามของ ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  

เกี่ยวกับการจัดท าโครงการนี้ ควรจัดท าเป็นโครงการแล้วเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติหรือไม่นั้น ควร
จัดท าเป็นประกาศเนื่องจากการจัดท าโครงการนี้เป็นท าโครงการในเชิงรุกเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัย   

5. รศ.ดร.วัชรพงษ์  วัฒนกูล รองอธิการบดี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่าเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ มีนักศึกษาที่มาจากต่างถิ่นหรือว่าต่างประเทศมีอยู่แค่ประมาณร้อยละ 2 เทียบกับนักศึกษาทั้งหมด
โดยส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในขณะที่นักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบ้านมีจ านวน
ประมาณไม่ถึงร้อยละ 1 ซึ่งถือว่าน้อยมาก รวมทั้งบุตรศิษย์เก่าก็มีจ านวนน้อยเช่นกัน  

ในขณะที่จ านวนที่นั่งนักศึกษาที่ว่างอยู่ในปัจจุบันมีถึงร้อยละ 20 หลายหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่
เปิดการเรียนการสอนยังคงมีที่นั่ งว่างอยู่ กรณีนี้ถ้ามหาวิทยาลัยค านึงถึงการพัฒนาของตัวนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เองให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างพหุวัฒนธรรม จึงเป็นที่มาของโครงการนี้ โดยส ารวจ
จากหลักสูตรที่มีการนักศึกษาจ านวนน้อย และเป็นสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของตลาด โดยแต่ละหลักสูตร 
จะรับนักศึกษาไม่เกิน 2 คนต่อ 1 ประเทศ เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เปิดรับนักศึกษา จ านวน  
2 คน โดยหากค านวณต้นทุนที่มหาวิทยาลัยจะต้องใช้ส าหรับโครงการนี้ เป็นเงินประมาณ 6 ล้านบาท  
(เป็นงบประมาณท่ีไม่ได้เกิดข้ึนจริงถ้าหากไม่มีการรับนักศึกษา) และสิ่งที่มหาวิทยาลัยจะได้รบจากโครงการนี้มี
ผลทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งจากค่าที่พักของนักศึกษาเป็นเงินประมาณ 4 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
ที่ต้องจ่ายที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ เป็นเงินประมาณ 10 ล้านบาท  
ซึ่งนอกเหนือจากรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมแล้ว นักศึกษาของมหาวิทยาลัยยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 

 
มติที่ประชุม  
 เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมส าหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
  

ถนัด บุญชัย 
(อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย) 

รองอธิการบดี 
                                           กรรมการและเลขานุการ 

                                 คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
                                                ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)  


